



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ขायพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่า เนื่องจากหมดความจำเป็นในการใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	ราคาประเมินขั้นต่ำ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑	พัสดุชำรุด จำนวน ๒๐ รายการ	๓,๑๖๐ บาท
	ราคารวม	๓,๑๖๐ บาท

กำหนดดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารพัสดุเดิม หน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประมูลทุกราย ได้มาดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวันเวลาที่กำหนดและยอมรับในสิ่งที่ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติม และได้ตรวจดูพัสดุและยอมรับสภาพแล้ว โดยที่ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลทุกรายจะนำมาเป็นสาเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับพัสดุไม่ได้

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลโดยวิธีทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน กรณีเข้าร่วมประมูลในนามบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีเข้าร่วมประมูลในนามบริษัท/ห้าง/ร้าน ต้องแนบหลักฐานเอกสารประกอบการเข้าร่วมประมูล เช่น สำเนาหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน/สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/เอกสารแสดงการมีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมวงเงินค้ำประกันการประมูล จำนวน ๑ ชุด ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย และกำหนดประมูลด้วยปากเปล่า ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารบัณฑิตฯ โดยมีกำหนดการดังนี้

๑. กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลจะต้องวางเงินค้ำประกันการประมูล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

๒. กำหนดการดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารพัสดุเดิม หน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๓. กำหนดการประมูลราคาซื้อพัสดุ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๔. การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะยึดนาฬิกาของงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหลักในการกำหนดเวลา

การเสนอราคาประมูลในวันลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะมอบป้ายหมายเลขประจำตัวผู้ประมูลเพื่อเสนอราคา การเสนอราคาแต่ละครั้งต้องเสนอราคาครั้งละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) จากราคาต่ำสุดของแต่ละครั้ง คณะกรรมการดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดจะแสดงความตกลงในการขายทอดตลาดโดยการยกป้าย “ตกลงรับราคา” เมื่อมีผู้เสนอราคาสูงสุดโดยไม่มีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไปอีกแล้ว

ผู้ชนะการประมูลจะต้องวางเงินหลักประกันการซื้อเป็นเงินร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาที่จะเสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ทำการขนย้ายพัสดุ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๘๓๕๒๒๓ ต่อ ๔๑๑๑๗ หรือ ๔๑๑๑๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันราชการและเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

เงื่อนไขการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

๑. ผู้ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ลงทะเบียนการประมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล

๒. การวางเงินหลักประกันการประมูลผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูลเป็นจำนวนเงินตามตารางที่กำหนดพร้อมกับลงทะเบียนการประมูล หลักประกันการประมูลนี้จะคืนให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันประมูล และผู้เข้าร่วมประมูลที่ได้ยื่นคำขอหลักประกันคืนเว้นแต่ผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลจะคืนต่อเมื่อได้รับมอบพัสดุและได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๓. ในการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะตัดสินจากราคาที่ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอสูงสุด

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ชนะการประมูลหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีประมูลทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะพิจารณายกเลิกการขาย หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการประมูลกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการประมูล หรือหากปรากฏว่าผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของประกาศขายพัสดุ หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขท้ายประกาศขายพัสดุ

๕. การวางเงินหลักประกันการซื้อ ผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลต้องวางหลักประกันการซื้อเป็นเงินร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาพัสดุที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยชำระต่อเจ้าหน้าที่การเงิน งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ภายใน ๕ (ห้า) วัน หลังจากที่ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะการประมูล

หลักประกันตามข้อ ๒ และข้อ ๕ ที่ผู้เข้าร่วมประมูลนำมามอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะคืนให้เมื่อผู้เข้าร่วมประมูลพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วและได้ยื่นคำขอหลักประกันคืน หากผู้เข้าร่วมประมูลไม่ยื่นคำขอหลักประกันคืนภายใน ๕ (ห้า) วัน นับแต่วันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้การคืนหลักประกัน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. การริบหลักประกันการซื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะริบหลักประกันการซื้อ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของประกาศขายพัสดุหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขท้ายประกาศฉบับนี้

๗. กรณีผู้มีอำนาจอนุมัติ ไม่อนุมัติให้รับราคาของผู้ชนะการประมูลที่คณะกรรมการการขายพัสดุเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะคืนเงินที่ผู้ชนะประมูลได้วางเป็นหลักประกันไว้ทั้งหมด

๘. หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยยกเลิกการขายพัสดุในกรณีผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลผิดเงื่อนไขของประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีสิทธิจะให้ผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นเป็นผู้ชนะการขายพัสดุ โดยวิธีทอดตลาดได้หรือจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายใหม่โดยวิธีอื่นใดก็ตาม ถ้าจำนวนเงินที่ขายได้ในครั้งหลังต่ำกว่าการขายพัสดุในครั้งที่ผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลเสนอเท่าใด ผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลตามประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดครั้งนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดนั้นให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจนครบถ้วนด้วย

๙. ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าพัสดุให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทำการขนย้ายพัสดุให้แล้วเสร็จในเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ขนย้ายพัสดุ การปฏิบัติงานใดๆ ของผู้ซื้อหากปรากฏว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะกรรมการตรวจการขายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีสิทธิที่จะสั่งระงับหรือให้แก้ไขการปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ โดยความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นผู้ซื้อจะนำมาอ้าง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการขายพัสดุและข้อกำหนดเฉพาะอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้หากการนั้นจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยประกาศนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกราย ได้รับทราบเงื่อนไขการขายพัสดุนี้อย่างแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย